

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM GIANG



**BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT VỀ
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2024**

Thông tin tác giả: *Họ và tên: Nguyễn Thu Hương*

Năm sinh: 1975

Địa chỉ: Trường Tiểu học Kim Giang

Điện thoại: 0916100061

Thông tin nhân vật: *Họ và tên: Trần Thị Mai Hoa*

Địa chỉ: Trường Tiểu học Kim Giang

Điện thoại: 0906264466

Thanh Xuân, tháng 10/2023

BÀI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”

**Cô Trần Thị Mai Hoa - Một giáo viên dạy giỏi, một tổ trưởng chuyên môn
vững vàng và nhiệt huyết.**

Ngày nay, trên mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực đều chung tay đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Trong đó, không thể không kể đến những thầy cô giáo, người mà mang trên vai sứ mệnh trồng người mà toàn xã hội tin tưởng trao cho. Vì vậy, họ không quản ngại khó khăn, vất vả mà hết mình vì học sinh thân yêu. Người mà tôi muốn nói đó là cô giáo Trần Thị Mai Hoa, một tấm gương có chuyên môn giỏi, giáo viên chủ nhiệm tâm huyết, trách nhiệm, người “truyền lửa” cho đồng nghiệp.

Chị sinh năm 1971 và lớn lên trong gia đình công chức nghèo ở Hà Nội. Tôi từng được nghe chị tâm sự từ khi còn nhỏ, chị đã có ước mơ trở thành cô giáo Tiểu học để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh nhỏ thân yêu bởi chị rất yêu những khuôn mặt thơ ngây, ánh mắt hồn nhiên nhìn chị. Chính vì thế, sau khi học xong THPT năm 1988, chị đã thi vào trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội, chuyên ngành Tiểu học. Ước mơ trở thành giáo viên tiểu học của chị trở thành hiện thực khi chị bắt đầu vào dạy tại trường Tiểu học Kim Giang vào năm 1991.



Cô Mai Hoa trong tiết thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2022- 2023

Trong những năm mới về trường, mặc dù cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn nhưng cô giáo Trần Thị Mai Hoa vẫn tận tụy mài mò làm những đồ dùng trực quan thiết thực, hiệu quả để truyền đạt kiến thức đến các em một cách dễ hiểu bài nhất. Vì vậy, các em rất hào hứng, mong chờ những tiết dạy của cô và luôn dành cho cô tình cảm kính trọng và yêu quý. Với lòng yêu nghề, mến trẻ cùng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần không ngừng học hỏi, chị đã khẳng định mình rõ nét trong công tác chủ nhiệm cũng như giảng dạy. Nhiệm vụ nào được giao, chị luôn hoàn thành xuất sắc, được cấp trên tin tưởng.

Một điều mà tôi ghi nhận ở cô giáo Trần Thị Mai Hoa là một người rất có ý chí, luôn biết khắc phục khó khăn. Vì vậy, ở vai trò, nhiệm vụ nào, cô cũng luôn hoàn thành bằng cả cái tâm và lòng nhiệt huyết. Dù là tổ trưởng chuyên môn khối 4, cô vẫn không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực, luôn đổi mới nhiều phương pháp dạy học và đạt kết quả cao nhất trong giảng dạy.



Cô Mai Hoa trong buổi trải nghiệm với đồng nghiệp.

Trong các buổi trải nghiệm, cô luôn tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao, là một người rất dễ gần gũi và luôn được mọi người quý mến và tin cậy. Có thể thấy rằng, thành tích mà cô đạt được là niềm vinh hạnh đối với bản thân và góp thêm thành tích cho nhà trường, cô vẫn thường nói “Thành tích là sự cố gắng nỗ lực của học sinh và tập thể toàn nhà trường”. Nhưng chính cô đã góp phần không nhỏ vào thành tích đó. Là cô giáo có chuyên môn vững, nhiệt tình, có uy tín với bạn bè, đồng nghiệp được Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng phân công làm tổ trưởng chuyên môn Tổ 4 khi cô còn rất trẻ, cô luôn hoàn thành tốt công việc được nhà trường phân công, có nhiều sáng kiến trong tổ về sinh hoạt chuyên đề. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, cô luôn lắng nghe ý kiến, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với bạn bè đồng nghiệp.

Cô giáo Trần Thị Mai Hoa còn là một người đồng nghiệp rất thân thiện, nhiệt tình và luôn có tinh thần đoàn kết. Đối với những giáo viên trẻ như chúng tôi, cô luôn tận tình chỉ bảo cho chúng tôi từng bước, dạy rồi truyền cho chúng tôi rất nhiều những kinh nghiệm thiết thực mà cô đã tích lũy bao nhiêu năm. Lúc cần góp ý về bài dạy, cô luôn dành thời gian đến thăm lớp, chỉ bảo tận tình cho các đồng nghiệp. Bản thân tôi, tôi coi chị như người thầy, người chị cả cũng như người truyền lửa để học tập, noi gương và phát huy hơn nữa.



Cô Mai Hoa và các giáo viên tổ 4 trong lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Ngoài công việc chuyên môn, chị Trần Thị Mai Hoa còn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Đặc biệt là hoạt động từ thiện hay thăm hỏi, chị luôn nhiệt tình, hăng hái tham gia. Với cương vị là một tổ trưởng chuyên môn khối 4, chị luôn có những sáng kiến hay, giải pháp hiệu quả để áp dụng tốt trong tổ cũng như trong nhà trường. Chị xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc trường-đảm việc nhà” mà BCH công đoàn nhà trường trao tặng.

Cô luôn ghi nhớ lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” thấm nhuần lời dạy của Người, cô không chỉ là giáo viên giỏi, cô còn là người phụ nữ đảm đang trong gia đình, làm tốt công tác xã hội. Sau mỗi giờ lên lớp, cô vẫn làm tốt vai trò người mẹ, người vợ. Cô luôn sắp xếp công việc khoa học, hợp lý để có thời gian chăm lo gia đình, một gia đình êm ấm, hạnh phúc, con ngoan, học giỏi. Nhiều năm liền gia đình cô đạt gia đình văn hóa. Đây chính là phần thưởng khiến cô tự hào.

Cô giáo Trần Thị Mai Hoa luôn gần gũi, nhiệt tình với đồng nghiệp, học sinh phụ huynh trường Tiểu học Kim Giang tin yêu đó chính là lòng nhiệt huyết và tình yêu nghề, mến trẻ. Cô thật xứng đáng là một nhà giáo tiêu biểu, luôn mãi là tấm gương sáng để các thế hệ giáo viên, học sinh học tập và noi theo.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU	<i>Kim Giang, ngày 6 tháng 10 năm 2023</i> <i>NGƯỜI VIẾT</i> <i>Nguyễn Thu Hương</i>
-----------------------------------	---